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รายงานการประชุม 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ครั้งที ่8/2554  
วันจนัทรท์ี่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  เวลา  10.30  น. 

ณ ห้องประชมุบัวหลวง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
 
ผู้มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี  ประธาน 
2. นายสมภพ    เพชรรัตน์  รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร   รองอธิการบดี 
4. นางวนิดา    ปอน้อย   รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์  นาคะวิวัฒน์  รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง   รองอธิการบดี 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์  รองอธิการบดี 
8. นายวิรัช    โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. รองศาสตราจารย์สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  น่วมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ดร.ไพบูลย์    ใสยาวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
เร่ิมประชุมเวลา  9.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ทบทวนเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบอุทกภัย  
- การบริหารจัดการงบประมาณ การของบประมาณควรมีการกําหนดที่ชัดเจน 
- การเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
- การซ่อมบํารุงกับการใช้งานจริง เชน่ ระบบไฟฟ้า น้ําประปา สนามหญ้า อาคารต่างๆ  
- ความปลอดภัย เช่น เชื้อโรค น้ําดื่ม วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ยุง  
- การตอบข้อซักถามต่อสาธารณชน ควรตอบในเชิงที่เพียงพอ และเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจโดยรอบมหาวิทยาลัย นําไปสู่การให้ความช่วยเหลือต่างๆ 
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- การสรุปผลการประเมินในแต่ละเรื่อง ของคณะกรรมการแต่ละชุด ควรมีข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการซักถามเริ่มตั้งแต่ค่าใช้จ่าย จนถึงค่าความเสียหาย หน่วยงานควรจะต้องมีผู้ประเมินของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อป้องกันการตรวจสอบย้อนหลัง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งทื่ 7/2554 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดย 
ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน 
 3.1 รับทราบและดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
  ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 
  จากการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 
8/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลกรุงเทพ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารดังวาระต่างๆ ดังนี้ 
  ระเบียบวาระที่ 3.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง) รวบรวมประสานงานต่อไป อาจปรับวีธีการ เวลาล่วงเลย สัมฤทธ์ิผลอาจคลาดเคลื่อนได้ 
  ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการ Work Integrated Learning 
(WIL) มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) รวบรวมดําเนินการและรายงานความ
คืบหน้า  
  ระเบียบวาระที่ 3.3 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในภาพรวมของ 
มทร. ประจําปีการศึกษา 2554 มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) และผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานสรุปการไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3 
– 10 กันยายน 2554 ของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. 9 แห่ง มอบ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
เวียนแจ้งและบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 3.5 กงสุลไต้หวันขอเชิญ 9 อธิการบดีร่วมหารือ สืบเนื่องจากการไป
ศึกษาดูงานท่ีประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. 9 
แห่ง มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) 
เป็นผู้ประสานงานและดําเนินการรว่มกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ระเบียบวาระที่ 4.1 โครงการอบรมผู้ตรวจนักศึกษาสหกิจศึกษาของ 9 มทร. มอบ 
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) และผู้อํานวยการสํานักสหกิจศึกษา 
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  ระเบียบวาระที่ 4.2 ความร่วมมือช่วยเหลือด้านพัฒนาบุคลากรระหว่าง Temasek 
Foundation กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) 
และผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) ติดตามผลและนําเสนอความคืบหน้าต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดทําโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง 
ศึกษาธกิาร มอบ รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) 
  ระเบียบวาระที่ 4.5 กําหนดการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 – 
16 ธันวาคม 2554 มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) และผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา รวบรวมผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด่วน 
  ระเบียบวาระที่ 6.2 การสัมมนาวิชาการเร่ือง การจัดการทรัพย์สินและการบริหาร
สิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันท่ี 25 – 27 มกราคม 2555 มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   
โพธิ์พ่วง) รวบรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องเสนอต่อไป สําหรับการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2554 นี้ด้วย 
  ระเบียบวาระที่ 6.3 โครงการ “รักการออม เพื่อถวายในหลวง” มอบ ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี รวบรวมเสนอ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
  ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิการบดี ในแต่ละวาระ 
 
 3.2 รับทราบผลการนําสิ่งของอุปโภคบริโภคที่รับการบริจาคแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย 
  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แจกถุงยังชีพจํานวน 300 ชุด ชุมชนการเคหะ
พร้อมน้ําดื่ม 
  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แจกถุงยังชีพจํานวน 365 ชุด ณ ค่าย
เอราวัณ จังหวัดลพบุรี 
  วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แจกถุงยังชีพ (ถวายสังฆทาน) จํานวน 129 ชุด ใหกั้บ
วัดจํานวน 6 วัด (บริเวณคลองหกและวัดรังสิต) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 Agenda – Based Administration กลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ ดร.ธนาวิชณ์   
จินดาประดิษฐ์ จากวาระสารไทยคู่ฟ้า วารสารสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 5 กรกฎาคม – 
กันยายน 2554 
  เราสามารถสร้าง Link โดย Supply chain แต่ละองค์ความรู้ได้ ในขณะนี้ใช้ 
Cluster อาหารเป็นตัวตั้งได้มาก  
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มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณาคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2555 
  จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจ้งมาที่ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การคัดเลือกผูท้าํคุณประโยชนใ์ห้แก่กระทรวงศกึษาธกิาร 
ประจําปี 2555 โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอชื่อผู้ทําคุณประโยชน์ จํานวน 1 ราย ตามหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2555 (เอกสารแนบ) ในนามราชมงคลในปี     
ที่ผ่านมาได้ส่งรายชื่อที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (พลอากาศเอกภคชาติ   กฤษณะพันธ์ุ) ร่วมกับนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการคัดเลือก ผู้รับคัดเลือกจะได้รับเสมาทองคํา (สมัยนั้นจะได้ฟรี แต่       
ปีต่อมาให้หน่วยงานรับภาระค่าใช้จ่าย) ทําให้ปีที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อ ในปีนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ทํา
คุณประโยชน์ เพื่อเข้าที่ประชุม 9 อธิการบดี ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และได้นําเรื่องเสนอให้กับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง พิจารณาแล้ว 
  ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) ขอให้เสนอเป็นพระภิษสุงฆ ์
คือ พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต หรือหลวงพ่ออุดม   สุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดประสิทธเวช  
 
มติที่ประชุม ให้สรุปความสําคัญของ 3 ท่าน ได้แก่ ท่านธีระยุทธ  ฉายสว่างวงศ์ ท่านชุมพล  พระประภา 
และท่านพยุง  ศักดาสาวิตร และควรเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย   
 
 5.2 พิจารณาการเข้าร่วมเป็นวิทยากรงาน BOI Fair เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 
  การจัดงาน BOI Fair จะมีขึ้นในวันที่ 5 - 20 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยจะแบ่งออกเป็น 
3 สว่น ดังนี้  
  1. การโชว์อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในส่วนของ pavillion  
  2. การออกร้านขายของ  
  3. การจัดสัมมนา  
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้ที่มีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม
จํานวนมาก ผู้จัดงานจึงมีหนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายในงานดังกล่าว โดยให้มหาวิทยาลัยกําหนดชื่อ
หัวข้อการบรรยาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป จึงขอปรึกษาหารือกับคณะกรรมการการทุกท่านให้ความคิดเห็น
ในการร่วมงานดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบในการร่วมงาน และมอบรองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) 
ประสานงานกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยกําหนดหัวข้อ และนําเสนอผลงานทางด้านพลังงาน เช่น ทางด้านสิ่งทอ 
ของ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตรจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) / Pyrolysis ของ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย   ผิวสอาด) / Biomass ของ อาจารย์ศุภวิทย์   ลวณะสกล / บักเตรี ของ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / และ Mobile กรองน้ํา เป็นต้น 
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 5.3 พิจารณาชุดโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยของสํานักงานสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม (สํานัก 6) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  มีรายละเอียดในเอกสารแนบ ชุดโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย ของสํานัก
สร้างโอกาสและนวัตกรรม (สํานัก 6) รวม 16 หน้า เอกสารแนวทางการสนับสนุน โครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ
สังคมที่ประสบอุทกภัย” รวม 11 หน้า และประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนปี 2555 โดยการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนท่ี
ประสบอุทกภัย รวม 12 หน้า 
 
มติที่ประชุม มอบให้ทุกท่านพิจารณากรณีท่ีต้องการให้ สสส. ให้ทุนเพื่อฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย 
 
 5.4 พิจารณาข้อมูลรายละเอียดความเสียหายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ รวมทั้งการเตรียมการเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย (วันพฤหัสบดีที่ 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
  กรณีประสบอุทกภัยในภาพรวมของทั้งประเทศ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการเยี่ยวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จํานวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดด้านเศรษฐกิจ ชุดด้านพาณิชย์ และชุดด้าน
โครงสร้างทางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ในชุดโครงสร้างทางพ้ืนฐาน ซึ่งจะมี พลอากาศเอก
สุกําพล   สุวรรณทัต รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในคณะกรรมการจะมีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องความเสียหาย โดยมี นางสาวศศิธารา   พิชัยชาญณรงค์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ   รตะนานุกูล รองเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธาน และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ สรุปคือ 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแบบฟอร์มต่างๆ แล้ว ในวงเงินที่ขอในชุดที่ 1 ได้ผ่านคณะกรรมการชุดที่ 1 แล้ว และ
เตรียมเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในยอดเงิน 709,000,000.-บาท คาดว่าจะทราบ
ภายในช่วงบ่ายวันนี้ เมื่ออนุมัติหลักการแล้วจะต้องรอการจัดสรรอีกคร้ัง ยอดที่ 2 ในการขอเพิ่มเติม ได้ดําเนินการใน
อาทิตย์ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากไม่มีการประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการจัดประชุมทุกวัน
อังคาร ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อรองรับการเสนอขอของสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งในวงเงินมหาวิทยาลัยได้เสนอ
ขอไปจํานวน 320,000,000.-บาท ซึ่งเป็นจํานวนเดิม รวมจํานวนเงินที่เสนอแล้วประมาณ 1,030,000,000.-บาท และ
วงเงินที่เข้าในวันพรุ่งนี้จะมีรายการตั้งแต่ข้อที่ 8 – 18 ซึ่งมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพิ่มเติมเป็นคร้ังที่ 2 ส่วนอื่น
จะเป็นรายการใหม่ท่ียังไม่มีการเสนอ ขณะนี้ได้ผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และได้เสนอไปที่
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการปรับแก้บางรายการซึ่งจะเป็นรายการที่ควร
ซ่อมแซมเท่านั้น ส่วนรายการจัดซื้อใหม่ให้ตัดออ ส่วนรายการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ของบประมาณครุภัณฑ์
ทางการศึกษา จํานวน 273,000,000.-บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของภาควิชาสิ่งทอ ประมาณ 100,000,000.-บาท 
บางรายการที่อาจได้จะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับหลักการแล้วจะต้องนําไปผ่าน
พลอากาศเอกสุกําพล   สุวรรณทัต อีกครั้ง ส่วนนี้ได้เคยเสนอในที่ประชุมคณธกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
เพ่ือให้ส่งข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาและจัดสรรวงเงิน และขอเงินจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเอาไว้เป็นกรอบในการ
ป้องกันต่อไป  
  รายการท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทําโครงการฟื้นฟูร่วมใจผู้ประสบอุทกภัย 
ในการซ้อมแซมเครื่องรถจักรยานยนต์ ได้ขอเงินจํานวน 230,360.-บาท กองนโยบายและแผนได้ทําบันทึกขึ้นมา      
จึงเสนอให้ไปใช้เงินบริจาคจากกองกลัง 
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  รายการที่ 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้ของบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์เร่งด่วย
และมีความจําเป็นจะต้องใช้ โดยขอมาจํานวน 589,000.-บาท และได้นําเรื่องส่งกองคลังแล้ว ซึ่งจะใช้เงินค่าใช้สอย
ส่วนกลางไปก่อน 
  รายการที่ 3 กองกลาง เป็นวัสดุทางการเกษตร และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวนเงิน 198,000.-บาท และได้ผ่านไปท่ีกองคลังแล้ว ให้ใช้เงินค่าวัสดุ งบเงินแผ่นดิน
ของกองกลางก่อน เพราะได้จัดสรรงบให้กองกลางไปแล้ว จํานวน 2,000,000.-บาท ซึ่งจะไปตัดยอดในภายหลัง 
  รายการที่ 4 -6 ยังไม่มีการผ่านไปที่กองกลาง โรงเรียนอนุบาลมี 3 รายการ คือ การ
ปรับปรุงอาคาร จํานวน 750,000.-บาท การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ จํานวน 480,000.-บาท ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 
250,000.-บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,500,000.-บาท ในกรณีนี้เป็นเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว 
แต่จะต้องมีการทบทวนในการบริหารจัดการอีกคร้ัง 
  ส่วนของกองกลางในการดูของสํานักจัดการทรัพย์สิน เรื่องการซ่อมแซมบ้านพัก 
จํานวน 8,100,000.-บาท ห้องพักจํานวน 83 ห้อง ขณะนี้เร่ืองดังกล่าวอยู่ท่ีกองนโยบายและแผน ยังไม่ได้เสนอ      
ในส่วนนี้กองกลางจะขอใช้เงินงบประมาณก่อน เมื่อได้เงินงบประมาณจะสามารถลงนามสัญญาได้ แต่ถ้าไม่ได้เงิน
งบประมาณจะต้องใช้เงินรายได้ ในการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินจะต้องลงนามหนังสือสัญญาหลังจากรับเงินงวด
จัดสรร  
  มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูลการของบประมาณซ่อมแซมของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
  มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูลการของบประมาณซ่อมแซมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้ในศูนย์พักพิง      
ผู้ประสบอุทกภัย ได้เกิดการสูญหาย สามารถใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อคืน และขอมอบรอง
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) พิจารณาข้อมูลดังกล่าวก่อนอนุมัติ 
  การขอเตรียมการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้งบกลางเงินรายได้ มีอยู่ 3 ยอด 
เป็นเงิน 80,000,000.-บาท ซึ่งได้ใช้ไปจํานวน 4.8 ล้านบาท เสนอให้ควรใช้เงินยอดนี้ก่อน กรณีถ้าไม่พอ จึงทําเรื่อง 
ขอเพิ่มเติม เพราะอธิการบดี มีอํานาจในการอนุมัติ  
 
มติที่ประชุม เร่ืองที่จําเป็นเร่งด่วนควรรีบดําเนินการ มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   
นาคะวิวัฒน์) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์) ช่วยดูแลประสานงานกับกองกลาง  
ในการทํางานฟื้นฟูมหาวิทยาลัย  
 มอบให้หัวหน้าหน่วยงานดูแลในเรื่องของการเบิกค่าล่วงเวลาราชการของหน่วยงาน
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
 มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์)เปิดบัญชี “รวมใจฟื้นฟู 
มทร.ธัญบุรี” เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือจากภายนอก และให้ผู้บริหารร่วมกันบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยด้วย 
 การซ่อมแซมบ้านพักสวัสดิการ ให้ใช้เงินงบประมาณก่อน เพื่อลงนามสัญญากับบริษัท
ในการเข้ามาซ่อมแซมบ้านพักสวัสดิการ 
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 การที่คณะ / วิทยาลัย นําเสนอของบประมาณในการซ่อมแซม ควรอนุมัติในหลักการ 
แต่ต้องมี Detail และควรให้ความสําคัญกับโรงเรียนอนุบาลสาธิตอนุบาลราชมงคล ครุภัณฑ์เครื่องมือต่างๆ   
ควรหาวิธีการซ่อมแซมมากกว่าการจัดซื้อใหม่ และให้คณบดีเข้าไปดูแลในส่วนนี้อย่างรอบคอบ    
   
 5.5 พิจาณารายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีแนะนําให้แต่งตั้ง เพื่อดําเนินการด้านต่างๆ กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย 
  5.5.1 คณะกรรมการกํากับดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาสังคม กรณีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุมานิการ์   จันทร์บรรเจิด) 
 
  5.5.2 คณะกรรมการจัดทําอัลบั้มภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว กรณีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนตรี   น่วมจิตร์ และดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)  
  
  5.5.3 คณะกรรมการจัดทําเอกสารเชิงวิชาการเพื่อสรุปบทเรียน กรณีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554     
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง) 
 
  5.5.4 คณะกรรมการติดตามดูแลด้านสุขภาพจิต ของบุคลากร นักศึกษา กรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554    
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย และนายวิรัช   โหตระไวศยะ)  
 
  5.5.5 คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554    
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) 
 
  5.5.6 คณะกรรมการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยระยะยาว กรณีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554    
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   จากการเกิดอุกภัยดังกล่าว กรมชลประทานได้มีหนังสือถึง มูลนิธิชัยพัฒนา  
ในการของบประมาณการทําถนนภายในสระเก็บน้ําพระราม 9 โดยราดยางและยกระดับถนนขึ้นสูงกว่าเดิม จํานวน
ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร ใช้งบประมาณจํานวน 16 ล้านกว่าบาท ถ้ากรณีโครงการดังกล่าวสําเร็จจะทําให้ระดับถนน
สระเก็บน้ําพระราม 9 ทางทิศเหนือของมหาวิทยาลัยมีความสูงเกินกว่าระดับน้ําที่ท่วมในคร้ังนี้ และในกรณีท่ี
มหาวิทยาลัยได้คิดโครงการจัดทําถนนด้านทิศตะวันตก เริ่มตั้งแต่สระว่ายน้ําเป็นต้นมา เพื่อให้ความสะดวกในการจัด
กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล และการจาจรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย กรณีที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้
งบประมาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยสามารถร่วมดําเนินการได้โดยใช้งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท และจะเป็นคันกั้นโดย
จะมีความสูงจากระดับน้ําท่วมประมาณ 50 เซนติเมตร ถ้ามหาวิทยาลัยจะลงทุนทําคันกั้นน้ําทั้ง 2 ด้าน อาจใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 20 ล้านกว่าบาท และควรจําทําโรงสูบน้ําใหม่ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี แต่ในการ
ดําเนินการทําคันกั้นน้ําและถนนดังกล่าวจะต้องให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการก่อน มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตาม
ภายหลัง  
   ภาพรวมการทําแนวคันป้องกันของมหาวิทยาลัย ได้มีการออกแบบโดยทํา
กําแพงคอนกรีตที่มีความแข็งแรง มีความลึก 1.20 เมตร เพ่ือป้องกันน้ําซึมด้านล่าง และระดับความสูงประมาณ 1.50 
เมตร และเป็นช่องโปร่งด้านบน รวมทั้ง 4 ด้าน ปัญหาคือด้านทิศตะวันออกจะทําได้ยาก ด้านทิศใต้มีพ้ืนที่ติดกับการ
เคหะชุมชนรังสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ จะทําได้ยาก ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือจะทําในรูปแบบเดียวกัน รวม
ความยาว 4 ด้าน ประมาณ 4 กิโลเมตรกว่า ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ถ้ากรณีโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาทั้ง     
2 ด้าน มหาวิทยาลัยจะใช้เงินลงทุนร่วมประมาณ 5 ล้านบาท และจะดําเนินการด้านทิศใต้ก่อน ส่วนด้านทิศ
ตะวันออกจะใช้คันดินเดิมก่อน รวมไปถึงเรื่องของการคืนพื้นของชาวบ้านท่ียังอาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีทาง
กฎหมาย และได้ดําเนินการทําเรื่องน้อมเกล้า ฯ ถวายถนนรอบสระเก็บน้ําพระราม 9 ด้วย  
   รองอธิการบดี (รองศาสตรจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) เสนอให้มีการ
สํารวจอาคารทุกหลังที่มีความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสียหายล่วงหน้า    
   รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) เสนอให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เป็นคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให้คําแนะนํา และวิธีการจัดการ  
   ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์   จันทร์บรรเจิด) แจ้งให้ทราบ
ว่าองค์กรส่วนท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัดปทุมธานี จะมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนระยะยาว จึงขอให้มหาวิทยาลัยส่ง
ตัวแทนผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม  
   ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) แจ้งให้ทราบว่าการ
บริหารจัดการน้ําตามคลองแยกต่างๆ จะใช้วิธีทางกฎหมายรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ําทั้งหมด และการกําจัด
วัชพืช การขุดลอกคคูคลองโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นไป ในส่วนของประตูระบายน้ําจะทําแบบระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) และในกรณีที่มีการ
เชิญเข้าร่วมประชุม ขอมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์ และรองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) และผู้อํานวยการกองกลาง เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับจังหวัดปทุมธานี หากมีการสอบถามถึงเรื่องแผนต่างๆ ควรรับฟังความคิดเห็น
จากทางจังหวัดก่อน และให้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยกําลังคิดแผนการดําเนินการเรื่องดังกล่าว เพราะมีผลกระทบกับ
รอบด้าน และควรมีบทบาทกับท้องถิ่นมากขึ้น   
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  5.5.7 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเสียหาย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554    
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) และหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
  5.5.8 คณะกรรมการกําหนด Criteria การให้รางวัลผู้ประกอบคุณงามความดีแก่
ประเทศชาติ 
 
มติที่ประชุม มอบ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) และผู้ช่วยอธิการบดี 
(ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์)  
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 6.1 การจัดงาน “ราชมงคล      สร้างคนสู่งาน 2555”  
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ได้เสนอให้ที่ประชุม
ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. การมอบโล่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลที่นักวิจัยได้รับรางวัล 
และรางวัลบุคลากรดีเด่น  
  2. พิธีทําบุญของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการดําเนินการและผู้รับผิดชอบ 
  รางวัลงานวิจัยได้มอบให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบ และรางวัลผู้ทํา
คุณประโยชน์จะมอบกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ 
  เรื่องการปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัย โดยการปลูกพร้อมกันท่ัวประเทศ และการขอ
ต้นไม้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นการขอคืนต้นไม้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ มี 2 กิจกรรม คือ ต้นไม้ยืน
ต้น มอบรองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อประสานงานกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) ในการจัดหาสถานที่ ส่วนของคณะอาจจะขอจากวิทยาเขตต่างๆ เนื่องจาก
วันที่ 18 มกราคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน  
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) เสนอในเรื่องของการ
ฟื้นฟูในกรณีท่ีไม่มีแผนแม่บทจะทําให้ไม่เป็นระบบ ควรมีการกําหนดอาณาเขตพื้นท่ีการปลูกต้นไม้เฉพาะซึ่งจะปรึกษา
กับกองกลางก่อน และจะต้องทําผังระบบย่อยให้เกิดความสวยงาม รวมถึงแผนระยะยาวต่อไป ในกรณีท่ีเป็นผ้าป่า
ต้นไม้ ส่วนมากจะเป็นต้นไม้หลากหลายชนิดทําให้ยากสําหรับการจัดการ ควรมีการกําหนดชนิดของต้นไม้ ต้นทุนของ
แต่ละชนิด เพื่อเป็นแนวทางในการบริจาค หากมีการกําหนดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยอาจจะใช้เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์เป็น 
พี่เลี้ยงในการทํากิจกรรมดังกล่าว  
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) เสนอให้มอบรอง
อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) เป็นผู้ประสานงานการจัดวางผังแม่บท และให้จัดกิจกรรม 
ในวันที่ 18 มกราคม เนื่องจากวันจัดกิจกรรม Big Cleaning day นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมน้อยมาก เพราะ
นักศึกษาไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของจิตอาสาให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าร่วม จึงจะ
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ขอให้มีกิจกรรมในวันสถาปนาเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ในส่วนไม้ประดับจะขอให้แต่ละมหาวิทยาลัย
สนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดพันธ์ุไม้แต่ละชนิด 
  รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) เสนอให้ทราบว่า  
   1. จะมีการกําหนดพันธุ์ไม้ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ เพื่อให้สะดวกในการจัดภูมิทัศน์  
   2. ในกรณีที่ผู้บริจาคไม่สะดวกในการบริจาคต้นไม้ สามารถบริจาคเป็นปัจจัยได้  
   3. จะต้องมีการจัดพิธีทางสงฆ์ในทอดผ้าป่าต้นไม้ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินการดังกล่าว โดยมีหัวข้อ “คืนสีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย” 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ขอสรุปรายละเอียดดังน้ี  
   1. มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) ดูแล Mater 
plan เกี่ยวกับต้นไม้ 
   2. มอบผู้อํานวยการกองกลาง อาจารย์ประสิทธ์ิ และอาจารย์รุจิรา   เดชสูงเนิน 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเรื่องต้นไม้ที่จะมาช่วยกับมหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ประดับและสามารถปลูกได้ใน
วันดังกล่าว และควรมีการประชาสัมพันธ์ 
  อธิการบดี แจ้งให้ทราบว่า จากการท่ีเข้าร่วมประชุมได้รับทราบจากคุณพรชัย   
จุฑามาศ เป็นผู้ทําเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
เจ้าภาพในการจัดอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมานาน เป็นความคุ้นเคยจนทําให้ได้รับ และได้เสนอในที่ประชุมอธิการบดี แต่
ไม่มีความเห็นใด จึงจะขอเสนอในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุไว้ในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอาจจะเหมาะหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์ของพื้นที่ หากมีพันธ์ุไม้ที่หลากหลายก็จะเป็นศูนย์รวม
พันธ์ุไม้ต่างๆ และอาจเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และก่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติขึ้นมา และควรให้ผู้ท่ีมี
ความรู้กําหนดพันธ์ุไม้ท่ียืนต้นและหลากหลายสายพันธุ์  
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ขอนัดให้มีการประชุมใน
วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 อีกคร้ัง และในส่วนของกิจกรรม Open House ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 
อาจจะดําเนินการไม่ทัน เนื่องจากโรงเรียนบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงขออนุญาตเลื่อนการจัด
กิจกรรมออกไปก่อน กิจกรรม 84 ชุมชน จะจัดกิจกรรมบริเวณภายในหอประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบและขอให้มีผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแสดง 
 
 6.2 เร่ืองการเข้าเยี่ยมโรงงานของว่าที่บัณฑิตกิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
   
มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ประสานงานกับ
คณบดีที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตารางเข้าเยี่ยมบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ดังกล่าว 
 
 6.3 นโยบายทางการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กําหนดขึ้น  
   รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) เสนอควรใหม้กีารเขยีน
เป็นกิจกรรมและแผนงาน ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ และรอง
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ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   จุฬาวัฒนทล) และการดําเนินการดังกล่าวควรให้คณบดีมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นภาพ ท่ีชัดเจน
และมีการรายงานผล 
 
มติที่ประชุม ให้จัดทําและนําเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
 6.4 การบริจาคถุงยังชีพ 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง) ได้แจ้งว่าผู้ช่วยอธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์ และ ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) มีการนําของไปถวายให้กับพระภิษุสงฆ์ และ
ผู้อํานวยการกองกลางได้นําไปถวายให้กับวัดในคลองหก และรังสิต รวมจํานวน 6 วัด 
 
 6.5 กรณีการเกิดน้ําท่วมที่วิทยาเขตปทุมธานี 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) แจ้งให้ทราบว่าสืบเน่ือง
จากการเกิดน้ําท่วมบริเวณวิทยาเขตปทุมธานี ซึ่งได้รับความเสียหายจํานวนมาก และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้
นักศึกษาปริญญาตรีมาเรียนที่คลองหก เนื่องจากในขณะนี้จะต้องมีการปรับปรุง การจัดสรรงบประมาณในการ
ซ่อมแซม 
  อธิการบดี จากนโยบายที่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้นักศึกษามาอยู่รวมกัน 
นักศึกษาปริญญาตรีควรมีเพื่อนมากๆ เนื่องจากกิจกรรมที่แต่ละคณะจัด จึงไม่เกิดการรวมตัวและความสามัคคีร่วมกัน 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องเรียนรวม ทุกวิชาจะต้องไปพร้อมกัน เกษตรยุคใหม่ควรมีอะไร บางเรื่องอาจใหม่เกินไปจน
กลายเป็นแท่ง ทําให้นักศึกษามีความรู้ด้านเดียว แต่ถ้าบางเรื่องออกมาเป็นปิรามิดมีความชัดเจน จะทําให้มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรใช้โอกาสช่วงการของบประมาณในการซ่อมแซม ให้นักศึกษาเข้ามา
ศึกษาที่คลองหก และวางแผนการซ่อมแซมให้เป็นขั้นตอน 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งให้ทราบว่า จะดําเนินการ
ซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมเกษตร (คลองหก) ให้แล้วเสร็จก่อน จึงให้นักศึกษาเข้ามาเรียน ส่วนเรื่องฟาร์มสัตว์ท่ีย้าย
จากวิทยาเขตปทุมธานี ควรหาพ้ืนที่ใหม่ หรือจะนําไปพักที่ศูนย์สระบุรี เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้อง
ปรับปรุงที่ละส่วน โดยเริ่มจากการนํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามาก่อน เมื่อนักศึกษาเข้ามาจะต้องจัดเตรียมห้องเรียนให้
เพียงพอและสามารถรองรับนักศึกษาได้ 
  ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) แจ้งให้ทราบว่าได้ติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับการยืมโต๊ะเอนกประสงค์สําหรับใช้ในห้องเรียนจากวิทยาลัยการปกครองแล้ว ซึ่งมีจํานวนมาก 
  
 6.6 การจัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
  ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) แจ้งให้ทราบว่าการจัดอบรมโครงการ
ภาษาอังกฤษโครงการเดมิจะเร่ิมหลังจากสอบเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 และจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 
รวมท้ังหมด 18 คร้ัง แต่เน่ืองจากเริ่มเฟสแรกได้ประมาณ 4 – 5 ครั้งเท่าน้ัน 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งว่าให้นักศึกษาได้เห็น
ตารางเรียน และตารางชดเชยภายในสัปดาห์นี้ก่อน แล้วจะนัดประชุมกับนักศึกษาภายหลัง 
  อธิการบดี แจ้งว่า ช่วงนี้เป็นการพิสูจน์นักศึกษาราชมงคลว่ามีการตื่นตัวแค่ไหน โดย
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการกระตุ้นให้นักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักศึกษา และเรื่องการทํา 
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SME เป็นที่เดียวท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ ควรจัดหางบประมาณพิเศษเพื่อรองรับผู้สอน โดยเชิญอดีตรองอธิการบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร) ให้ทําเรื่องนี้อย่างชัดเจน 
 
 6.7 การแบ่งงานของฝ่ายเลขานุการของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี      
  จะขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการของแต่ละท่านโดย 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) มอบให้นางสาวสุภัตรา   
จันทรา ดูแล รองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย) มอบให้นางสาวเกษร   พรมหล่อ ดูแล รองอธิการบดี (นายสมภพ   
เพชรรัตน์) มอบนางสาวพันนิดา   พุกวิไล ดูแล รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) จะหาเลขานุการ
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแล รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) 
มอบนายวสันต์   ขันสาคร ดูแล รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธ์ิพ่วง และนายวิรัช   โหตระไวศยะ) 
ไม่ต้องมีเลขาดูแล ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์   จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์ 
และรองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) มอบนางสาวสมพิศ   สิงห์สัตย์ ดูแล แต่ทุกคนจะต้องช่วยงานกันได้ 
ทดแทนกันได้ 
 
 6.8 การประเมินอธิการบดี 
  เนื่องจากอธิการบดีจะต้องได้รับการประเมินจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยมี ดร.กฤษณพงษ์   กีรติกร เป็นประธาน และมีกรรมการ 4 – 5 ท่าน ฝ่ายเลขานุการ อดีตรองอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร) ที่ทําอยู่ ขอให้ทุกท่านรวบรวมเนื้องานต่างๆ เตรียมพร้อมรับการประเมิน 
เช่น นโยบาย 11 C และความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
 6.9 ฝากรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ให้ตามเรื่องท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปดูเร่ืองอุตสาหกรรมในการช่วยฟ้ืนฟู โดยจะนําเข้าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อหาผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าว และเรื่อง WIL ที่ท่านกฤษณพงษ ์
พูดถึง การเขียน WIL ลงไปจะไม่ตรงประเด็น  
 
 6.10 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นจํานวนมาก ควร
หาทางเข้าไปคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น โดยผ่านทูตญี่ปุ่น หรือองค์การค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย 
และเสนอตัวเข้าไปเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจะตอ้งเรียนภาษาญีปุ่่น 
และรองรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่นให้มาก เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
 
 6.11 เร่ืองประกันคุณภาพ จะเชิญอดีตรองปรานี   พรรณวิเชียร เข้ามาดูแลพื้นฐาน        
ในเบื้องต้นก่อน ส่วนของหัวหน้าผู้รับผิดชอบจะดําเนินการภายหลัง ขอให้เร่ิมต้นในช่วงนี้ก่อน 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
  
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) 
รองอธิการบดี 

ผู้จดรายงานการประชมุและผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 


